

ชื่อยาทั่วไป	Norethisterone 5 mg
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Primolut N
รูปแบบ / ความแรง	Tablet 5 mg
กลุ่มยา	กลุ่มโปรเจสโตโรน(progesterones)
Pregnancy Category	pregnancy category: X
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<p>ข้อบ่งใช้</p> <p>ใช้แก้ปัญหากล่าวภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก, ภาวะไม่มีประจำเดือน (primary and secondary amenorrhoea), เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis), ใช้สำหรับการเลื่อนประจำเดือน และรักษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ซึ่งขนาดยาและวิธีการบริหารยาจะแตกต่างกันไปตามข้อบ่งใช้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ขนาดยาที่ใช้รักษาคือ รับประทานยา Primolut N (5 mg) ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน หากต้องการใช้ในการป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติ ขนาดยาที่ใช้ป้องกันคือ รับประทานยา Primolut N (5 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19-26 ของรอบเดือน หรือวันที่ 16-25 ของรอบเดือน สามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้ (นับวันแรกของรอบเดือน คือวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย) รับประทานติดต่อกันสามรอบเดือน - ภาวะไม่มีประจำเดือน ก่อนเริ่มใช้ยา Primolut N แพทย์จะให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลา 14 วันก่อน หลังจากนั้นจึงให้รับประทานยา Primolut N (5 mg) ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1-2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน - เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ให้เริ่มยาในวันที่ 5 ของรอบเดือน โดยรับประทานยา Primolut N (5 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หากใช้ขนาดยาดังกล่าวแล้วผู้ป่วยมีเลือดออกกระปริบกระปรอยอาจเพิ่มขนาดยา โดยรับประทานยา Primolut N (5 mg) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้งแทน แต่เมื่อเลือดหยุดแล้วให้กลับมาใช้ในขนาดเดิมคือ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาอย่างน้อย 4-6 เดือน - เลื่อนประจำเดือน วิธีการรับประทานยา คือ รับประทาน 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง โดยจะใช้ยา 3 วันก่อนวันที่จะมีประจำเดือนเป็นวันแรก และรับประทานต่อไปเรื่อยๆ หากต้องการให้ประจำเดือนมาให้หยุดทานยา ไม่ควรใช้ยาเป็นระยะเวลา นานกว่า 10-14 วัน และผู้ใช้ยาจะมีประจำเดือนหลังจากหยุดยาแล้วประมาณ 2-3 วัน กลุ่มอาการ

	ก่อนมีประจำเดือน ขนาดยาที่ใช้รักษาคือ รับประทานยา Primolut N (5 mg) ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2-3 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19-26 ของรอบเดือน
เภสัชวิทยา	ตามปกติแล้วรอบเดือนแต่ละเดือนของผู้หญิงนั้นถูกควบคุมจากฮอร์โมนหลายชนิด โพรเจสเตอโรน (progesterone) จัดเป็นฮอร์โมนเพศชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการหนาตัวการสร้างต่อมต่างๆ ของมดลูกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก แต่ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมกับอสุจิจะทำให้ระดับของฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนลดลง มีการหลั่งของสาร พรอสตาแกรนดิน (prostaglandin) ซึ่งทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูกซึ่งเป็นผลให้ผนังมดลูกหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน3 ดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์ของยา Primolut N คือการรักษาให้ระดับของฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนสูงอยู่ตลอด ดังนั้นผนังมดลูกจึงไม่เกิดการหลุดลอกตามปกติ และสามารถเลื่อนประจำเดือนออกไปได้
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อห้ามใช้ 1.คนที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 2.คนที่แพ้ยา 3.เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด 4.เบาหวาน และหลอดเลือดถูกทำลาย 5.เป็นโรคตับขั้นรุนแรง 6.เนื้องอกที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	1.การมองเห็นผิดปกติ 2.คลื่นไส้ 3.ปวดศีรษะ บวม 4.ไมเกรน 5.หายใจลำบาก 6.อาการภูมิไวเกิน(ผื่นคัน ลมพิษ)
ค่าใช้จ่ายด้านยา	บาท/เม็ด